

เรียงคน มาเป็นข่าว



●...การอภิปรายไม่ไว้วางใจ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยรัฐมนตรีอีก 5 คน เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม และมีกำหนดลงมติวันที่ 4 กันยายน เนื้อหาการซักฟอกยังคงน่าสนใจ ยิ่งครั้งนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นญัตติกล่าวหาข้อหาหนัก ถ้าข้อมูลเป็นไปตามที่กล่าวหา แม้ศึกครั้งนี้รัฐมนตรีจะผ่านไปได้ แต่ก็บอบช้ำสาหัสแน่ ในทางตรงกันข้าม ถ้าข้อมูลไม่หนักเท่าข้อกล่าวหา พรรคฝ่ายค้านก็จะกลายเป็นจำเลยสังคมแทน

●...ฝ่ายรัฐบาลถือว่าเตรียมตัวดี จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ทำคนป่วยใหม่วันละ 2 หมื่น คนตายวันละเป็นร้อย เพราะวัคซีนมีไม่พอก็เร่งรีบสั่งซื้อและนำเข้า กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าไทยจะมีวัคซีนเพียงพอฉีดตามเป้าหมายได้ภายในสิ้นปีนี้ แคมเปญจัดการในห้วงเวลาก่อนซักฟอก ทำให้ตัวเลขผู้ป่วยใหม่ลด จนรัฐบาลประกาศผ่อนปรนให้ธุรกิจเริ่มค้าขายได้ใหม่วันที่ 1 กันยายน อะไรๆ ก็ดูดีขึ้น

●...อย่างไรก็ตาม จากข้อกล่าวหาของพรรคฝ่ายค้าน ดูเหมือนว่าจะเป็นข้อกล่าวหาอันเกิดจากการบริหารงานก่อนหน้าที่ผิดพลาดไปแล้ว มีเรื่องชวนสงสัยว่าจะทุจริต เอื้อประโยชน์พรรคพวก ข้อหาเหล่านี้แม้สถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้นแล้ว แต่ถ้าเป็นจริงก็หนีไม่พ้นความเสี่ยง ดังนั้น อภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขึ้นอยู่กับข้อมูล

●...นอกจากข้อมูลที่พรรคฝ่ายค้านนำเสนอ และข้อโต้แย้งจากรัฐมนตรีแล้ว ทำที่การอภิปรายในสภาของแต่ละฝ่าย รวมไปถึงคะแนนเสียงโหวตก็ยังเป็นที่น่าสนใจ ยิ่งการเมืองในห้วงเวลาที่เลวร้ายการดำรงตำแหน่งมาเกินครึ่งทาง แต่ละพรรคแต่ละคนย่อมมีบุญคุณความแค้นเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจโหวต

●...สถานการณ์โควิด-19 สำหรับประเทศ ยังอยากบอกว่ายังอันตราย เพราะแผนการซื้อวัคซีนจะเข้ามาเต็มๆ ก็เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ขณะนี้ยอดผู้ป่วยใหม่ยังเกินหมื่นไปมาก ยังมีผู้เสียชีวิตจำนวนเกิน 200 ราย ดังนั้น การระวังตัวต้องมีอย่างต่อเนื่อง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยสบู่ และอื่นๆ ยังต้องเข้มข้นต่อไป

●...คดีเอาถุงคลุมหัวผู้ต้องหาดีเอสพีติดจนตาย บานปลายไปถึงการจับกุม “พ.ต.อ.อิทธิสารค์ อุทธรณผล” หรือ “พกก.โจ้” หัวหน้าโรงพักเมืองนครสวรรค์ และลูกน้อง กระตุ้นความอยากรู้อื่นๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งขบวนการค้ารถหรู ทั้งขบวนการยาเสพติด การใช้อำนาจไปรีดนาทาเร้น มาตรฐานการปฏิบัติใน

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 31 สิงหาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15878

Col.Inch: 43.84

Ad Value: 67,952

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 203,856

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

กระบวนการยุติธรรม ทั้งการมอบตัว ควบคุมตัว การใส่กุญแจมือ การฝากขัง การดำรงอยู่ในเรือนจำ และอื่นๆ รวมไปถึงผลคดี ทุกอย่างล้วนเป็นที่สนใจของคนทั้งชาติ

●...กรมทางหลวง โดย “นายสรารุท ทรงศิริไล” อธิบดีกรมทางหลวง แจ้งให้ทราบว่า วันที่ 1 กันยายนนี้ จะนำร่องอีก 6 เส้นทาง ที่ใช้ความเร็วรถสูงไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และไม่ต่ำกว่า 100 กม.ต่อ ชม. ในช่องทางขวาสุดได้ แต่เปิดให้เป็นจุดๆ บรรดาไซเฟอร์จำเป็นต้องศึกษารายละเอียด

นิवरอน